



ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

.....
ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร
และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน จำนวน ๙๖ อัตรา
โดยกำหนดให้ผู้สมัครที่ยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศจากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับด้านภาษาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด หรือเป็นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนในการทดสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดการทดสอบ ตามประกาศสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ หรือตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้สมัครทั้ง ๓ กลุ่ม สามารถเข้าระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
www.immigrationadmission.com เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบแรกโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผลปรากฏว่ามีผู้ชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งสิ้น ๙,๓๓๐ ราย ซึ่งมีรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดย
วิธีการสอบข้อเขียนตามประกาศนี้ ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com และให้ผู้มี
รายชื่อดังกล่าวเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน สามารถ
ตรวจสอบการประกาศฝั่งที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com

๒. ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในผนวก ๓ ท้ายประกาศรับสมัครสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญในการเข้าสอบข้อเขียน ดังนี้

๒.๑ การเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบทุกคน
จะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชนโดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ และมีสภาพ
สมบูรณ์และชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ และให้พิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขัน ๙๖ อัตรา เพื่อนำมาแสดงด้วย

๒.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบทุกคน ให้แต่งกาย โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา และให้เตรียมหน้ากากอนามัย (Mask) ใส่มาด้วยทุกคน

๒.๓ อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอดำ ๒B ขึ้นไป และปากกาสีน้ำเงินเพื่อใช้ในการทดสอบ ห้ามนำยางลบเข้าห้องทดสอบ (ทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมยางลบให้)

๒.๔ ห้ามนำอาวุธ กระดาษหรือตำรา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับต่างๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิด หรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กำหนด เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบ หรือพื้นที่หวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อลงมือสอบแล้ว หากมีการตรวจพบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ

๒.๕ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยง กำหนดให้ต้องนั่งสอบข้อเขียนที่ห้องสอบสำรองตามที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา (COVID-๑๙) ที่กำหนด

๒.๖ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตการสอบ โดยจะดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคนไว้เป็นหลักฐาน การกำหนดให้หยุดพักการทำข้อสอบและการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบระหว่างทำข้อสอบภายในห้องสอบ

๓. ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบแข่งขันเห็นว่าผู้เข้าสอบรายใด มีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัยส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบ อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันทดสอบหรือสอบได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบ หรือในกรณีที่ ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยจะเรียกข้อเท็จจริงใดๆ ก็ได้

๔. กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใช้เวลาทำข้อสอบ ๓ ชั่วโมง) โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ และแนะนำการระบายนัยข้อสอบในกระดาษคำตอบ ผู้มาหลังจากเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนเดินทางไปสนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ๒ ชั่วโมง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดสถานที่สอบข้อเขียนที่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลการสมัครตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครระบุ และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบและจะถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้ง

/หากได้เข้าสอบ...

หากได้เข้าสอบและเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิในขั้นตอนต่อไป

๕. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจโท



(สมพงษ์ ชิงดวง)

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง